

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp ý kiến cử tri và công tác xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026**

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UBND thành phố. Năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ chung của cả nước diễn ra trong tình hình thế giới và khu vực rất phức tạp, vượt dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; bất ổn chính trị, xung đột vũ trang tiếp tục phát sinh những diễn biến mới; hậu quả của đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài; lạm phát tăng cao, kinh tế thế giới chậm phục hồi. Trong bối cảnh đó, Trung ương đã ban hành nhiều chính sách quan trọng, tạo thuận lợi cho mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế - xã hội cả nước, đảm bảo lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng, góp phần giúp cán cân của nền kinh tế được đảm bảo.

Tại thành phố Đà Nẵng, ngay từ đầu năm 2023, cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp của HĐND thành phố, sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, đã nỗ lực thực hiện chủ đề năm 2023 : *“Năm tập trung khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư; giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”*. Thành phố đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, quyết sách cụ thể, phù hợp để từng bước khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế; đề ra nhiều chính sách an sinh hiệu quả theo từng khu vực, đối tượng và giai đoạn; tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, đẩy mạnh các hình thức tiếp xúc cử tri, đối thoại chuyên đề lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp. Hoạt động dịch vụ, du lịch, xuất khẩu phần mềm tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Công tác xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Thành phố đã tổ chức nhiều hội thảo, phiên làm việc, trao đổi trực tiếp với chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp liên quan đến phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu các chính sách, lộ trình để Đà Nẵng nhanh chóng tham gia vào chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn; đồng thời phối hợp với các cơ quan Trung ương thảo luận về mô hình và cơ chế, chính sách để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, tình hình tư tưởng của Nhân dân thành phố ổn định.

Tuy nhiên, qua giám sát Mặt trận thành phố nhận thấy, tình hình kinh tế thành phố tuy có tăng trưởng nhưng ở mức thấp, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) chỉ tăng 2,58% so với năm 2022. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đối mặt với nhiều khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu và chưa đạt mục tiêu đề ra; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm sâu; tiến độ triển khai, kêu gọi đầu tư thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp còn chậm; thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài chưa đạt như kỳ vọng. Mặc dù lãnh đạo thành phố đã rất nỗ lực trong tham mưu, kiến nghị với Trung ương nhưng việc giải quyết những vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa được khơi thông, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố. Tình hình an ninh trật tự phát sinh nhiều phức tạp; trộm cướp có xu hướng gia tăng, manh động, chống trả quyết liệt khi bị người dân phát hiện; tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật rất đáng quan tâm; khiếu kiện kéo dài, tập trung đông người chưa được xử lý dứt điểm ngày càng nhiều...

Tại Kỳ họp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo tổng hợp tình hình tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân như sau:

## **I. TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG, Ý KIẾN CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN**

Nhân dân thành phố rất tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND và UBND thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn của thành phố cơ bản ổn định; kinh tế- xã hội thành phố có nhiều khởi sắc, nhất là ngành dịch vụ, du lịch đang trên đà phục hồi. Việc thành phố chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm và đưa vào hoạt động đã đáp ứng được sự kỳ vọng của các tầng lớp Nhân dân. Cử tri rất vui mừng, phấn khởi khi Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và là một trong 17 tỉnh, thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây chính là tiền đề để thành phố tiếp tục bứt phá, phát triển; kết nối chặt chẽ với các cực tăng trưởng, các trung tâm phát triển, các thành phố lớn trong cả nước, với vai trò vị trí hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cử tri và Nhân dân thành phố bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các vụ việc tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhiều cán bộ có sai phạm, nhiều vụ việc phức tạp được xử lý, điều tra. Đồng thời, Cử tri và Nhân dân thành phố đánh giá cao việc Thành ủy, UBND thành phố tổ chức tọa đàm bàn các giải pháp, để nhận diện các biểu hiện, tìm ra nguyên nhân và kịp thời ban hành Chỉ thị số 34 về *“Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”*, qua đó chỉ ra 10 biểu hiện *“sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám làm*

*trong thực thi công vụ*”, góp phần chấn chỉnh đồng thời phát huy sự tận tâm, tận tụy với công việc để đội ngũ cán bộ thành phố có thêm nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp làm việc, hết lòng vì công việc chung. Hoạt động của UBND các cấp dần đáp ứng được sự hài lòng của người dân, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Cử tri cũng phấn khởi khi thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân với nhiều quyết sách thiết thực, hiệu quả; công tác chăm lo người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên quan tâm. Đặc biệt, Nhân dân và cán bộ Mặt trận các cấp toàn thành phố rất phấn khởi, khi lần đầu tiên Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố năm 2023, và thành phố quyết định cấp ngân sách hơn 6 tỷ đồng để hỗ trợ 1.200 khu dân cư tổ chức Ngày hội nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Ngày hội thực sự là niềm vui chung, nét đẹp văn hóa, mang sắc thái riêng của từng khu dân cư, nơi gắn kết cộng đồng, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và là dịp để mọi người kết nối những niềm vui, chia sẻ khó khăn, gắn kết tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, đồng thuận vì lợi ích chung, vì sự phát triển thành phố.

Cử tri và Nhân dân hoan nghênh Thường trực HĐND thành phố cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức các chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động, với nông dân thành phố; “*Chương trình HĐND với cử tri lần thứ 4, lần thứ 5*”, qua đó đã tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền thành phố, các ngành liên quan trong lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri và Nhân dân.

Nhân dân thành phố phấn khởi khi Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 chính thức trở lại với chủ đề “*Thế giới không khoảng cách*” sau ba năm tạm dừng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; cũng trong thời gian này, thành phố đã tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện âm nhạc, nghệ thuật đặc biệt hấp dẫn, mang đến cho người dân thành phố và du khách vui chơi, khám phá khi đến thành phố Đà Nẵng. Người dân rất kỳ vọng, sau thành công của những sự kiện này, thành phố sẽ tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp về một Đà Nẵng đáng sống, đáng đến.

Cử tri và Nhân dân thành phố cũng rất trông chờ chính quyền thành phố tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu, hành động quyết liệt, triệt để hơn nữa trong quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố trước tình hình tổng cầu giảm, chuỗi giá trị tiếp tục bị đứt gãy, thị trường xuất khẩu không thuận lợi. Tình trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn bấp bênh, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp; nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm dừng hoạt động làm ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của Nhân dân.

Cử tri và Nhân dân quan tâm, lo lắng về tình trạng nguyên nhiên, vật liệu, vật tư sản xuất nông, lâm nghiệp, chi phí dịch vụ tăng cao, trong khi đó việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, một số sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được, ảnh hưởng lớn tới sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân bức xúc vì đã chi tiền mua nhà ở, đất ở của các dự án nhưng đến nay chưa nhận được nhà ở, đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở; những người có quyền lợi liên quan đến các vụ án tham nhũng, lừa đảo tại Ngân hàng SCB tiếp tục gửi nhiều đơn thư đến cơ quan công quyền, mong muốn Đảng, Nhà nước, các cơ quan nội chính can thiệp, bảo đảm quyền lợi của Nhân dân.

## II. CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Năm 2023, Mặt trận các cấp thành phố đã luôn đồng hành, phối hợp cùng chính quyền thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; tham gia cùng các cấp, các ngành xây dựng nhiều chính sách, kế hoạch, đảm bảo thực hiện các nội dung của Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về “*Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng*”. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2023<sup>1</sup>, 05 kế hoạch giám sát chuyên đề<sup>2</sup>, đến nay, Mặt trận thành phố đã hoàn thành có chất lượng 5 chuyên đề giám sát (3 chuyên đề giám sát trực tiếp và 2 chuyên đề giám

---

<sup>1</sup> Mặt trận thành phố giám sát 03 chuyên đề (*Giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố; Giám sát trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Hướng dẫn số 25-HD/TW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư quy định về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên*); các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố giám sát 08 chuyên đề.

<sup>2</sup> Kế hoạch số 305/KH-MTTQ-BTT, ngày 15/3/2023 về “*Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2023*”, kế hoạch “*Triển khai giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023*” và Kế hoạch số 311/KH-MTTQ-BTT, ngày 31/3/2023 về “*Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh định kỳ của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng năm 2023*”.

sát bằng văn bản)<sup>3</sup>. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ động phối hợp và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân theo Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 15/5/2023 của HĐND thành phố giám sát chuyên đề về “*Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố*”; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội; HĐND thành phố thực hiện giám sát chuyên đề “*Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thành phố*”<sup>4</sup>.

Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã hoàn thành 11 chuyên đề giám sát<sup>5</sup>; Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức 51 cuộc phản biện xã hội<sup>6</sup> liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch trên địa bàn thành phố với nhiều nội dung phong phú, chất lượng liên quan các dự thảo Kế hoạch, Đề án có liên quan đến nhiều vấn đề có tính bức thiết tại địa phương. Trong đó, Mặt trận thành phố đã

---

<sup>3</sup> Với 17 cuộc giám sát với các nội dung cụ thể: Thành lập Đoàn giám sát, hướng dẫn hoạt động đại biểu dân cư tại Mặt trận 03 quận (gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê, quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu) và 04 phường, xã (gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ An, phường Hoà Xuân, phường Thuận Phước và xã Hoà Bắc); Tiến hành giám sát hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND thành phố đối với 02 tổ đại biểu (gồm Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ và quận Thanh Khê); Tiến hành giám sát trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại quận Liên Chiểu (gồm: Chủ tịch UBND 02 phường Hòa Minh, Hòa Hiệp Bắc; Trưởng các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ và Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu); Tiến hành giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên Đảng ủy các phường: An Hải Đông, Phước Mỹ và Thọ Quang thuộc Đảng bộ quận Sơn Trà theo Quy định số 124-QĐ/TW và Quy định số 06-QĐ/TU (cụ thể là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội của 3 phường). Và giám sát bằng văn bản về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và Nhân dân; Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm, một số dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân theo Kế hoạch số 717/KH-MTTW-UB, ngày 28/4/2023 của Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam.

<sup>4</sup> Theo Kế hoạch số 739/KH-MTTW-BTT, ngày 12/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “*Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và Nhân dân của các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp*”.

<sup>5</sup> *Hội Nông dân thành phố*: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ BHXH tự nguyện theo Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 03 NQ/TU ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; *Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố*: (1) Giám sát công tác triển khai thực hiện các quy định về phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP; (2) Giám sát công tác tổ chức và hoạt động nhóm, lớp; công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại trẻ em đối với các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập dân lập và tư thục; *Hội Cựu Chiến binh thành phố*: (1) Giám sát chuyên đề việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn đối với UBND quận Ngũ Hành Sơn; (2) Giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”; *Thành đoàn Đà Nẵng*: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030; *Liên đoàn Lao động thành phố*: (1) Giám sát về bữa ăn giữa ca và cabin sữa cho người lao động; (2) Giám sát thường xuyên về thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm.

<sup>6</sup> 02 cuộc cấp TP; 9 cấp quận, huyện và 40 cấp xã, phường.

tổ chức phản biện đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)<sup>7</sup> và dự thảo liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn thành phố; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức để Nhân dân tham gia góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)<sup>8</sup> và 22 dự thảo các văn bản<sup>9</sup> liên quan đến các Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, các công trình, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố. Trong năm, Mặt trận các cấp đã tổ chức 15 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trước và sau kỳ họp của Quốc hội với hơn 5.575 cử tri tham dự, trong đó có 163 cử tri phát biểu về 13 nhóm vấn đề thuộc 155 nội dung. Tổ chức 65 điểm tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố; qua đó đã tổng hợp 434 ý kiến, kiến nghị của cử tri xem xét giải quyết theo thẩm quyền của thành phố và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền thẩm quyền của UBND các quận, huyện. Phối hợp tổ chức tiếp xúc 01 chuyên đề với Nông dân thành phố và 02 Chương trình “*Hội đồng Nhân dân với cử tri lần 4, lần 5*”. Theo dõi, giám sát hầu hết các kiến nghị của cử tri đều được các cơ quan trung ương, các bộ, ngành và UBND thành phố chỉ đạo các ngành ở địa phương xử lý.

### III. KIẾN NGHỊ

<sup>7</sup> Có 17 đơn vị và 9 cá nhân tham gia ý kiến theo báo cáo số 648/BC-MTTQ-BTT, ngày 19/3/2023 về kết quả tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

<sup>8</sup> Kết quả đã tổ chức 109 hội thảo và nhiều hình thức để ý kiến Nhân dân TP tham gia dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), được TW Mặt trận ghi nhận, đánh giá cao về chất lượng.

<sup>9</sup> (1) góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; (2) Góp ý theo đề nghị của Ban Dân vận Thành ủy về đề xuất chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 124-QĐ/TW; (3) góp ý đối với báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; (4) góp ý Báo cáo chuyên đề 01 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Kết quả công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá từ nay đến cuối nhiệm kỳ”; (5) Góp ý báo cáo chuyên đề phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; (6) hồ sơ dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; (7) Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khoa giáo trên địa bàn thành phố; (8) Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Ban Tuyên giáo Thành ủy; (9) Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư; (10) góp ý dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; (11) Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; (12) dự thảo Nghị quyết Nghị quyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND thành phố. (13) Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo văn bằng Đại học thứ hai ngành Luật đối với CBCCVV thuộc thành phố; (14) Kế hoạch thực hiện Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư; (15) Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở; (16) Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; (17) Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; (18) Nghị quyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND thành phố; (19) góp ý về dự thảo Kế hoạch triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố; (20) góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng do Bộ Nội vụ soạn thảo; (21) góp ý về dự thảo Kế hoạch triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố; (22) góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng do Bộ Nội vụ soạn thảo;

Tại kỳ họp này, thông qua nắm tình hình Nhân dân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiến nghị các vấn đề cụ thể như sau:

### **1. Kiến nghị thành phố có giải pháp để các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay, phát triển kinh tế, góp phần ổn định đời sống, việc làm của Nhân dân**

Qua phản ánh của cử tri, hiện khả năng tiếp cận nguồn vốn khó khăn do siết chặt cho vay của các Ngân hàng, dòng tiền huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản bị thu hẹp, không có nhiều sản phẩm mới... Điều này ảnh hưởng lớn nguồn cung và thanh khoản của thị trường, làm cho hoạt động kinh doanh bất động sản giảm sâu. Kết quả tăng trưởng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022 trong khi tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng 8,2% cho thấy các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho doanh nghiệp để phục hồi sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong khi hoạt động của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro.

Một số dự án nhà ở xã hội thiếu vốn đầu tư, hiện đã đáp ứng đủ điều kiện để được vay theo chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng nhưng việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị thành phố xem xét, cân nhắc việc điều chỉnh hệ số giá đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn; có chính sách hỗ trợ về hạ tầng để chia sẻ một phần những khó khăn hiện nay doanh nghiệp đang đối mặt... Cần có các giải pháp tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ phục hồi, phát triển sản xuất thông qua các giải pháp về ổn định thị trường tài chính, tháo gỡ khó khăn về vốn, đặc biệt doanh nghiệp khu vực chế biến, chế tạo có thêm nguồn lực để phục hồi và phát triển. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường đầu ra sản phẩm và thị trường cung cấp nguyên, vật liệu cho các ngành chế biến chế tạo. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu trong nước, tham gia, hình thành các chuỗi cung ứng sản xuất nội địa nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đặc biệt là nâng cao giá trị gia tăng đối với sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo, từ đó tạo được sự ổn định sản xuất và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

### **2. Kiến nghị thành phố có giải pháp xử lý các bất cập trong xây dựng và khớp nối hệ thống hạ tầng đô thị, giải quyết tình trạng ngập úng**

Trong những năm qua, Trung ương và thành phố đã triển khai nhiều dự án lớn về cơ sở hạ tầng, một số công trình đã và đang triển khai như đường 14B, đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất, đường La Sơn - Túy Loan, các tuyến đường vành đai, các khu tái định cư... tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều đó không chỉ chuyển dịch về không gian đô thị, không gian kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo hình ảnh đô thị khang trang xanh, sạch đẹp, cuộc sống đô thị văn minh hiện đại.

Tuy nhiên, vấn đề thiết kế, đánh giá tác động môi trường của một số dự án, công trình nảy sinh những bất cập trong thực tế. Hệ thống hạ tầng thiếu đồng bộ, liên kết yếu, chưa bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và có dấu hiệu quá tải tại các tuyến đường nội thị và huyện Hòa Vang. Hiện các tuyến đường cao tốc, đường vành đai phân lớn được xây dựng theo hướng Bắc - Nam, trong khi hướng nước chảy của sông, suối từ Tây sang Đông nên đã gây xung đột địa hình, chặn ngang dòng chảy nhưng phần thiết kế và thi công hệ thống thoát lũ của các công trình giao thông không đáp ứng được thực tế này; cùng với mưa lớn kéo dài, dẫn đến nhiều khu vực của thành phố, nhiều xã của huyện Hòa Vang trước đây tuy có bị ngập lụt nhưng nước thoát rất nhanh, hiện nay thì chỉ một trận mưa lớn đã ngập úng phần lớn diện tích. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắc lưu thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, an toàn về tính mạng và tài sản của Nhân dân<sup>10</sup>.

Cử tri và Nhân dân thành phố rất chia sẻ và thấu hiểu tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố thời gian qua do nhiều nguyên nhân, do tác động của biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng khó lường; quá trình đô thị hóa nhanh chóng dẫn đến đất nông nghiệp, đất hoang hóa, ao hồ bị thu hẹp; nhiều dự án trên địa bàn cơ bản đã hoàn thành nhiều năm nhưng chưa được bàn giao, chưa được khớp nối hạ tầng chung của thành phố. Cử tri cũng ghi nhận nỗ lực của chính quyền thành phố đã quyết liệt, chỉ đạo các ngành, các địa phương ra quân, rà soát, khơi thông hệ thống cống rãnh, góp phần hạn chế đáng kể những thiệt hại do ngập úng thời gian qua.

Tuy nhiên, cử tri đề nghị UBND thành phố tiếp tục kiểm tra toàn bộ và có biện pháp xử lý triệt để tình trạng ngập úng trước dự báo tình hình mưa lớn cục bộ thời gian đến. Thường xuyên truyền thông trên diện rộng để Nhân dân biết, có giải pháp thích ứng với tình trạng khi mưa lớn xảy ra; nâng cao ý thức công dân đô thị, khắc phục tình trạng người dân tự ý che chắn, bịt kín các cửa thu nước trước nhà mình cản trở quá trình tiêu thoát nước. Đề nghị thành phố có phương án xây dựng hệ thống kè, mở rộng luồng chảy; triển khai nạo vét, khơi thông cống, mương, dòng chảy kênh thoát lũ; chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đường vành đai phía Tây, vành đai phía Tây 2 có phương án xử lý tình trạng ngập úng cục bộ. Cần kiểm tra, đánh giá, có giải pháp gia cố, chống sạt lở; khảo sát, nghiên cứu đề xuất mở tuyến đường mới; sớm có chủ trương lập dự án bạt đồi núi, hạ thấp cao trình nhằm chống sạt lở; có giải pháp khắc phục chống ngập đồng bộ, hiệu quả tại các khu vực

---

<sup>10</sup> Điểm nút thắt tại cầu Giăng, xã Hòa Nhơn có luồng chảy hẹp, lòng sông bị bồi tụ, xâm thực; đập Hố Dư bị vỡ chưa khắc phục; đường 14B, tuyến đường vành đai phía Tây (xã Hòa Ninh, Hòa Phú); khu vực Phước Lý, Trung Nghĩa 2, Đa Cô, đường Mẹ Suốt, đường vào khu công nghiệp (quận Liên Chiểu); khu vực Hồ Xuân Hòa A; Khe Cạn, hạ lưu tuyến cống liên phường Xuân Hà; tuyến đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê) ... bố trí cống thoát chưa hợp lý hay việc chưa triển khai khớp nối tuyến kênh thoát lũ từ đường tránh Nam Hải Vân, thôn Tân Ninh đến giáp đường ĐT601. Tình trạng sạt lở ở Đèo La Ngà (Hòa Bắc), do đập dâng của nhà máy nước Hòa Liên vừa mới xây dựng năm 2022 tạo lực cản làm chuyển dòng nước từ thượng nguồn, gây xói lở bờ taluy âm, sụt lún tại đoạn Km14+500, tuyến đường ĐT601 chiều dài hơn 370m (đoạn thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc).v.v. đã gây sạt lở, ngập úng, ách tắc, rất nguy hiểm cho việc giao thông.



dân cư thấp trũng, thường xuyên ngập sâu của các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

### **3. Kiến nghị HĐND thành phố tăng cường giám sát việc giải ngân đầu tư các dự án, có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc kéo dài nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình trọng điểm**

Qua tổng hợp ý kiến cử tri, Mặt trận các cấp thành phố nhận thấy công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm còn nhiều vướng mắc về đất đai, tài nguyên... chưa được giải quyết căn bản, dứt điểm. Vì vậy đề nghị thành phố tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các dự án kéo dài, nhất là dự án đã triển khai trên dưới 20 năm đến nay vẫn chưa xong (*dự án Trục 1 Tây Bắc quận Liên Chiểu*<sup>11</sup>, *dự án Làng Đại học quận Ngũ Hành Sơn*). Hiện một số khu vực thấp trũng, nhà cửa tạm bợ do vướng quy hoạch hoặc do chưa khớp nối, chưa bàn giao hạ tầng... có nguy cơ mất an toàn về người và tài sản nếu có mưa lũ và bão lớn xảy ra, gây khó khăn, bức xúc trong Nhân dân. Cử tri trên địa bàn huyện Hòa Vang cũng phản ánh về tình trạng nợ đất tái định cư<sup>12</sup> kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết. Nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng trên 5 năm nhưng đến nay vẫn còn 647 lô chưa có đất tái định cư thực tế để bố trí cho dân làm nhà ổn định cuộc sống.

Qua giám sát cho thấy, vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn là công tác đền bù giải tỏa, chậm cả về tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn được giao. Một số dự án vướng mắc về thủ tục, mặt bằng phải điều chỉnh giảm kế hoạch vốn, tạm dừng giải ngân đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của thành phố. Bên cạnh đó, sự biến động về giá cả nguyên vật liệu, giá nhiên liệu tăng; tình trạng khan hiếm nguồn cung phục vụ công trình; năng lực của các đơn vị tư vấn, tổ chức thi công của nhà thầu, công tác quản lý của các ban quản lý dự án còn hạn chế... là các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm giải ngân trong thời gian vừa qua. Kiến nghị HĐND thành phố xem xét quyết nghị các giải pháp hết sức cụ thể, thực hiện giám sát trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của thành phố, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong việc trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án. Kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch; kiểm soát chất lượng, hiệu quả sử dụng công trình đã đưa vào sử dụng, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

---

<sup>11</sup> Dự án Tuyến đường Trục 1 Tây Bắc được hình thành từ năm 2002 với chiều dài toàn tuyến là 4.302,73m. Quyết định thu hồi đất các hộ giải tỏa từ năm 2004, đến nay vẫn chưa giải tỏa xong.

<sup>12</sup> Cụ thể: (1) Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường ĐH2 mở rộng: 55 lô; (2) Khu TĐC phía Tây Bắc, khu TĐC số 6 Vệt KTQĐ đường ĐT602: 26 lô; (3) Khu TĐC Hòa Liên 4 giai đoạn 1: 01 lô; (4) Khu TĐC Hòa Liên 4 giai đoạn 3: 185 lô; (5) Khu TĐC Hòa Liên 5: 30 lô; (6) Khu TĐC Trung Tâm Hòa Bắc: 88 lô; (7) Khu TĐC phục vụ giải tỏa dự án tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong: 25 lô; (8) Khu TĐC phục vụ giải tỏa dự án tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Khương: 137 lô; (9) Khu TĐC phục vụ giải tỏa dự án tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phú: 13 lô; (10) Khu TĐC phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park: 57 lô; (11) Khu TĐC phục vụ giải tỏa Cụm Công nghiệp Hòa Nhơn và Khu Công nghiệp Hòa Nhơn: 14 lô; (12) Khu TĐC Nam Mỹ: 09 lô; (13) Khu TĐC Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1: 07 lô.

#### **4. Kiến nghị thành phố tiếp tục có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh chính trị, an ninh thông tin và trật tự an toàn xã hội của thành phố; tăng cường quản lý giá cả trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến**

Thời gian qua, hoạt động tin dụng đen, nhất là việc lừa đảo qua mạng, qua tin nhắn, qua các cuộc gọi điện thoại giả danh để chiếm đoạt tài sản diễn ra hết sức phức tạp; các vụ cướp tài sản, giết người nghiêm trọng xảy ra gây hoang mang, lo lắng cho người dân, làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân trong quản lý, điều hành của chính quyền. Nguyên nhân một phần là do thông tin cá nhân của người dân bị lộ lọt, phát tán; một phần do người dân chủ quan, thiếu hiểu biết về các loại tội phạm mới nên bị mắc bẫy. Vì vậy, đề nghị thành phố cần có giải pháp hiệu quả nâng cao nhận thức, thông tin kịp thời, đầy đủ các hình thức tội phạm mới đến các tầng lớp Nhân dân; chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin cá nhân của người dân; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát tán, làm lộ lọt thông tin của cá nhân, đem lại niềm tin cho Nhân dân trong thời gian đến.

Đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành Công an triển khai lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, chú trọng các địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về an ninh trật tự trên địa bàn. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cướp giết; tăng cường phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, bảo đảm an toàn các sự kiện, hội nghị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố; bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và du khách đến thành phố. Kiên quyết đấu tranh chống các hành vi sai trái, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục xây dựng cá nội dung, chương trình, phần việc mới để thực hiện có hiệu quả cao hơn phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*” trên địa bàn thành phố.

Việc kiểm soát giá cả hàng hóa, giúp người dân an tâm hơn trong cuộc sống, nhất là trong thời điểm Tết đến cũng là vấn đề cử tri rất quan tâm. Đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường; tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành giá; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng, lợi dụng dịp Tết, diễn biến giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý... Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cho công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người lao động, hộ nghèo Vui Xuân đón Tết, đảm bảo “*không có ai bị bỏ lại phía sau*”.

Qua các cuộc giám sát đại biểu dân cử năm 2023, Mặt trận các cấp thành phố đánh giá rất cao kết quả hoạt động của nhiều vị đại biểu HĐND thành phố đã nỗ lực thực hiện các cam kết của mình với cử tri thành phố, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm của Nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng đề nghị cử tri và Nhân dân thực hiện thật tốt pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đồng lòng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố tích cực thực hiện chủ đề năm 2024: “*Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội*”; vượt qua mọi khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ thành phố.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân thành phố gửi đến Kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính đề nghị HĐND, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện và thông báo kết quả cho Mặt trận thành phố, cử tri và Nhân dân biết giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND TP khóa X;
- VP ĐBQH & HĐND, VP UBND TP;
- BTT UBMTTQVN TP;
- UBMTTQVN các quận, huyện;
- Lưu VT, DC-PL-TG.



**Ngô Xuân Thắng**